

Số: 23 /BC-HĐND

Đông Hà, ngày 15 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Tại kỳ họp thứ 6 - HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo luật định và phân công của Thường trực HĐND thành phố; qua nghiên cứu các tờ trình, báo cáo của UBND thành phố và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban KT-XH HĐND thành phố báo cáo kết quả thẩm tra với các nội dung như sau:

1. Về Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2030

1.1. Sự cần thiết và căn cứ pháp lý lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2030

Việc lập và tổ chức thực hiện Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm hoạch định kế hoạch phát triển đô thị cho từng giai đoạn 5 năm; là việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; từng bước đầu tư hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; phát huy có hiệu quả các nguồn lực đầu tư;... đưa Đông Hà sớm đạt đô thị loại II và trở thành thành phố thông minh.

Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2030 đã căn cứ các quy định pháp luật hiện hành; đảm bảo các yêu cầu, nguyên tắc, nội dung, hồ sơ đã được quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị.

1.2. Nội dung Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà

Đối với các chỉ tiêu chính về phát triển đô thị, danh mục dự án và kế hoạch vốn: Trên cơ sở đánh giá hiện trạng đô thị thành phố Đông Hà, đối chiếu với Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. UBND thành phố đã xây dựng các chỉ tiêu chính về phát triển đô thị, các chỉ tiêu cần phải khắc phục so với tiêu chí đô thị loại II của giai đoạn 2021 - 2025, và 2026 - 2030. Các tiêu chí chính về phát triển đô thị, danh mục dự án và kế hoạch được xây dựng cơ bản đầy đủ, phù hợp với điều kiện và năng lực của thành phố trong thời gian tới.

Đối với các giải pháp thực hiện: Ban thống nhất với 5 nhóm giải pháp đã đề ra trong Chương trình và đề nghị xem xét một số giải pháp sau:

- Tiếp tục rà soát, bố trí và đề xuất cấp thẩm quyền ưu tiên bổ sung nguồn lực để tập trung giải quyết dứt điểm một số hạn chế, bất cập về hạ tầng kỹ thuật hiện nay, đặc biệt là hệ thống thoát nước. Xem đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên thực hiện trong Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà.

- Cần quan tâm các giải pháp để kiểm soát ô nhiễm môi trường; phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai; kiểm soát tốt các tác động không mong muốn của phát triển đô thị đến môi trường; ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, tăng trưởng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu...

- Phát triển đô thị thành phố Đông Hà được thực hiện một cách đồng bộ giữa quy hoạch, chỉnh trang khu trung tâm của thành phố; đồng thời mở rộng, đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật gắn với việc xây dựng và hình thành các khu đô thị mới ở các khu vực vùng ven; từng bước xóa bỏ tình trạng chèn lấn về điều kiện hạ tầng kinh tế - xã hội giữa vùng lõi với các vùng khác của thành phố.

2. Về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Qua nghiên cứu hồ sơ do UBND thành phố trình, Ban nhận thấy: Đồ án quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đánh giá được sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố. Các căn cứ pháp lý đã được viện dẫn đầy đủ, đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành. Đồ án đã phân tích, đánh giá khá đầy đủ, chi tiết về điều kiện tự nhiên và hiện trạng phát triển của thành phố; các số liệu thống kê được cập nhật kịp thời và chính xác. Các tiền đề phát triển đô thị; định hướng phát triển không gian đô thị; quy hoạch sử dụng đất đai; định hướng quy hoạch hạ tầng kinh tế xã hội; kinh tế đô thị và đánh giá môi trường chiến lược của Đồ án là phù hợp với thực tiễn hiện nay cũng như định hướng phát triển đô thị thành phố Đông Hà trong tương lai.

Về định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên các lĩnh vực: Định hướng hạ tầng xanh và thông minh, giao thông, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, thoát nước... đã được Đồ án đề cập đầy đủ, có cơ sở và có tính khả thi.

Việc xây dựng Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tiến hành trong thời gian khá dài, thực hiện theo các quy trình, thủ tục quy định. Ban KT-XH thống nhất với các nội dung của Đồ án do UBND thành phố trình tại kỳ họp.

3. Các dự thảo Nghị quyết

Qua nghiên cứu, thẩm tra, Ban KT-XH thống nhất nhận định: Dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2030, Nghị quyết thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo về mặt nội dung, cơ sở pháp lý. Nhì

hợp với quy định pháp luật hiện hành. Ban KT-XH thống nhất đề nghị HĐND thành phố biểu quyết thông qua tại kỳ họp.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH, Kính trình HĐND thành phố khóa XII, kỳ họp thứ 6 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, lãnh đạo UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND TP khóa XII;
- Lưu: VT.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Hồ Sỹ An